

173



คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปรีญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศักราช ๒๕๔๔

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ทรงเป็นนักวิชาการที่มีพระปรีชาสามารถในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ รวมถึงด้านทันตแพทยศาสตร์ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในสุขอนามัยของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ทรงตระหนักถึงความสำคัญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่พสกนิกรให้มีความสุขและพลานามัยสมบูรณ์ รวมทั้งด้านสุขภาพช่องปาก ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นประตูแห่งสุขภาพที่ส่งผลแก่สุขภาพร่างกายโดยรวม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทันตแพทย์ที่ตามเสด็จ ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเสมือมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๓ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการให้บริการแก่ประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร กล่าวได้ว่าพระราชดำรินี้ เป็นรากฐานและแบบอย่างของการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ และทันตสาธารณสุขชุมชน ของวงการทันตแพทย์ไทย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ออกปฏิบัติงานโดยมีทันตแพทย์และทันตบุคลากรอื่น ๆ ร่วมให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา การบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้สร้างแรงจูงใจแก่ทันตบุคลากรจำนวนมาก ทำให้มีทันตบุคลากรอาสาสมัคร หมุนเวียนเข้าให้การดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนในถิ่นห่างไกลอย่างสม่ำเสมอ นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ริเริ่มงานทันตสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง

จากการที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ออกบริการประชาชนจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้คณะทันตแพทยศาสตร์ วิจัยและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ขาดแคลน อาทิ แก้วอีท่าฟันสนามที่มีน้ำหนักเบา ใช้ง่ายราคาถูก ทั้งได้ทรงแนะนำให้ส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ในส่วนการพัฒนาด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพระราชทานแนวทางการเลือกสรรผู้สมควรรับทุน พระราชทานว่า "การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนนั้นอย่าได้พิจารณาคนเก่งอย่างเดียว ต้องคัดเลือกคนดีด้วย" ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล สาขาเวชศาสตร์ช่องปากและสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามลำดับ

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่วิชาชีพทันตแพทย์ และพระราชดำริซึ่งเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรในด้านสุขภาพช่องปาก ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทางทันตแพทย์และทันตสาธารณสุข สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏและเพื่อเป็นสิริมงคลอันอุดมยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสืบไป